



ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เปิดรับบริจาคเงินทุนการศึกษาจากบุคลากรภายในและบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีจิตสาธารณะในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม โดยเป็นทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า ซึ่งนักศึกษา ๑ คน สามารถยื่นขอรับทุนได้เพียง ๑ ทุน เท่านั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ ๓๐๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้อ ๕ (๑๒) เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้มีจิตศรัทธาที่ได้กรุณาบริจาคทุนการศึกษาให้แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้

๑. ประเภททุนการศึกษาและผู้มีสิทธิรับทุน

๑.๑ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกหลักสูตร

ประเภททุนการศึกษา	คุณสมบัติผู้รับทุน	หลักฐานประกอบการขอรับทุน
๑. ประเภทเรียนดี จำนวน ๓ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (ทุกหลักสูตร)	๑. เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑-๔ ๒. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ ๓. เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา ไม่เคยได้รับการถูกลงโทษทางวินัย และไม่ต้องโทษทางกฎหมาย ๔. มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ๕. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของคณะ/ มหาวิทยาลัย ๖. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง หรือทุนประเภทอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกอื่น	๑. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป จำนวน ๑ ฉบับ ๒. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๔. ใบรายงานผลการเรียน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๕. คำรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน จำนวน ๑ ฉบับ ๖. เรียงความการทำคุณประโยชน์ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ พร้อม หลักฐานประกอบ จำนวน ๑ ฉบับ ๗. ใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมระดับคณะ จำนวน ๑ ฉบับ

ประเภททุนการศึกษา	คุณสมบัติผู้รับทุน	หลักฐานประกอบการขอรับทุน
๒. ประเภทมี จิตสาธารณะ จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท (ทุกหลักสูตร)	๑. เป็นนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑-๔ ๒. มีผลการเรียนเฉลี่ย สะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ ๓. เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษาหรือ ถูกสั่งพักการศึกษา ไม่เคยได้รับการถูกลงโทษ ทางวินัย และไม่ต้องโทษทางกฎหมาย ๔. มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย ๕. มีจำนวนหน่วยชั่วโมงกิจกรรมระดับคณะไม่ น้อยกว่า ๒๐ หน่วยชั่วโมง ๖. มีหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมจาก หน่วยงานอื่น ๆ ในนามของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	๑. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป จำนวน ๑ ฉบับ ๒. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๔. ใบรายงานผลการศึกษา พร้อม รับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๕. คำรับรองความประพฤติจาก อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ ผู้สอน จำนวน ๑ ฉบับ ๖. เรียงความการทำคุณประโยชน์ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ พร้อม หลักฐานประกอบ จำนวน ๑ ฉบับ ๗. ใบรายงานผลการเข้าร่วม กิจกรรมระดับคณะ จำนวน ๑ ฉบับ

๑.๒ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมโลจิสติกส์)

ประเภททุนการศึกษา	คุณสมบัติผู้รับทุน	หลักฐานประกอบการขอรับทุน
๑. ประเภทเรียนดี จำนวน ๓ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	๑. เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑-๔ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์) ๒. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ ๓. เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา ไม่เคยได้รับการถูกลง โทษทางวินัย และไม่ต้องโทษทางกฎหมาย ๔. มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย ๕. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุน กิจกรรมของคณะ/ มหาวิทยาลัย ๖. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง หรือทุน ประเภทอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัยหรือ หน่วยงานภายนอกอื่น	๑. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ฉบับ ๒. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๔. ใบรายงานผลการศึกษา พร้อม รับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๕. คำรับรองความประพฤติจาก อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ ผู้สอน จำนวน ๑ ฉบับ ๖. เรียงความการทำคุณประโยชน์ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ พร้อม หลักฐานประกอบ

ประเภททุนการศึกษา	คุณสมบัติผู้รับทุน	หลักฐานประกอบการขอรับทุน
		จำนวน ๑ ฉบับ ๗. ใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมระดับคณะ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ประเภทมีจิตสาธารณะ จำนวน ๓ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	๑. เป็นนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑-๔ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์) ๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ ๓. เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา ไม่เคยได้รับการถูกลงโทษทางวินัย และไม่ต้องโทษทางกฎหมาย ๔. มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ๕. มีจำนวนหน่วยชั่วโมงกิจกรรมระดับคณะไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยชั่วโมง ๖. มีหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ในนามของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	๑. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป จำนวน ๑ ฉบับ ๒. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๔. ใบรายงานผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๕. คำรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน จำนวน ๑ ฉบับ ๖. เรียงความการทำคุณประโยชน์ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ พร้อม หลักฐานประกอบ จำนวน ๑ ฉบับ ๗. ใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมระดับคณะ จำนวน ๑ ฉบับ

๑.๓ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ทล.บ.(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

ประเภททุนการศึกษา	คุณสมบัติผู้รับทุน	หลักฐานประกอบการขอรับทุน
๑. ประเภทเรียนดี จำนวน ๑ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท	๑. เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) ๒. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ ๓. เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา ไม่เคยได้รับการถูกลงโทษทางวินัย และไม่ต้องโทษทางกฎหมาย ๔. มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ๕. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของคณะ/ มหาวิทยาลัย	๑. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ฉบับ ๒. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๔. ใบรายงานผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๕. คำรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์

ประเภททุนการศึกษา	คุณสมบัติผู้รับทุน	หลักฐานประกอบการขอรับทุน
	๖. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง หรือทุนประเภทอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกอื่น	ผู้สอน จำนวน ๑ ฉบับ ๖. เรียงความการทำคุณประโยชน์ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ พร้อม หลักฐานประกอบ จำนวน ๑ ฉบับ ๗. ใบรายงานผลการเข้าร่วม กิจกรรมระดับคณะ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ระยะเวลาการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสัมภาษณ์ และรับทุน

๒.๑ ผู้ประสงค์ขอรับทุนตามประกาศนี้ให้ยื่นใบสมัครขอรับทุน พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประเภททุนที่ประสงค์ขอในวันและเวลาทำการ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ชั้น ๒ อาคาร ๗๔ ห้องสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๒ หากเอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องและ/หรือพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นขอรับทุน คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณา

๒.๓ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ที่ เว็บไซต์ techno@skru.ac.th

๒.๔ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเข้ารับมอบทุนการศึกษา ในวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. รายละเอียดอื่น

๓.๑ ผู้ประสงค์ยื่นขอรับทุนที่ให้ข้อมูลหรือหลักฐานอันเป็นเท็จ จะไม่ได้รับการพิจารณา และหากได้รับทุนไปแล้วต้องถูกเรียกเงินคืน และถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับทุนการศึกษาในปีถัดไป

๓.๒ สามารถดูรายละเอียดและประกาศต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ techno@skru.ac.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(อาจารย์ ดร.กัณตภณ มะหาหมัด)

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา